

# SCI เดินหน้ารุกขยายไลน์ธุรกิจ พนักพันธมิตรตั้งบริษัทร่วมทุน

SCI จับมือพันธมิตรจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “โกลด์ อีลิท ปารีส” มุกธุรกิจใหม่ บริการให้เช่ามือถือเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ลดความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีการแข่งขันสูง ทั้งมีแนวโน้มถึงจุดอิ่มตัวในอนาคต ขณะที่แผนงานปีนี้ เดินหน้าขยายการลงทุนในเมียนมา หลังโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม เริ่มเดินเครื่องผลิต พร้อมรับรู้รายได้ปีนี้เต็มปี ทนุผลงานโตต่อเนื่อง

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริก จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุมัติจากกรมการทะเบียนให้ร่วมลงทุนกับบริษัท โกลด์ อีลิท ปารีส (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ซึ่ง SCI จะลงทุน 49% คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจ ค่า และบริการให้เช่าโทรศัพท์มือถือ คาดว่าการจัดตั้งบริษัทและการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/62

สำหรับการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประเมินว่า ควรจะหาช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ เนื่องจากธุรกิจ



เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล

เดิมในประเทศเริ่มจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และจะถึงจุดอิ่มตัวได้ในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการพยายามหาช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจที่แปลกใหม่

“ธุรกิจให้เช่ามือถือในครั้งนี้เริ่มจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการมือถือมาก่อนข้างนานพอสมควร และบริษัทเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจและยังใหม่ และมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทำสิ่งใหม่ๆ โดยคาดหวังว่า การลงทุนในครั้งนี้จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทในอนาคต ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น หากเป็นไปตามแผนก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจ” นาย

เกรียงไกร กล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการขยายการลงทุนของบริษัทในปีนี้จะเน้นการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาเป็นหลัก หลังจากที่โรงงานที่เมียนมาได้เริ่มเดินเครื่องผลิตอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะการลงทุนผ่านบริษัท ทียูทีลิตีส์ จำกัด (TU) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง SCI และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF โดย SCI ถือหุ้น 45% เพื่อลงทุนในพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภคต่างๆ จะเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้ว 4 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างทยอยจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยติดตั้งในปีนี้

ขณะที่ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปีนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการเปิดประมูลงานหลายโครงการใหม่ ทั้งงานในส่วนของผู้ผลิตโซลาร์บอร์ดและงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งบริษัทจะรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาสื่อสารโทร

คมนาคมที่ประเทศเมียนมา ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 7,500 ต้นต่อปี และซบสั้งกะสีที่ 2.4 หมื่นตันต่อปี โดยได้เริ่มเดินเครื่องอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2562 รายได้จาก

ธุรกิจในประเทศจะอยู่ที่ 80-85% ขณะที่รายได้จากต่างประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-20% ของรายได้รวม โดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท